



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองควบคุมโรคติดต่อ โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๕๗)

ที่ กท.๐๗๐๘/๒๕๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งแบบตรวจราชการของเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๒

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามหนังสือ สำนักอนามัย ที่ กท ๐๗๐๘/๖๑๖๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่ง “แบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตจัดทำรายงาน แบบ กต. ๒/๑.๓ กคร. ๒ สนับสนุนการติดตามกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน ๔ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร นั้น

ในการนี้ สำนักอนามัย ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขต ส่งแบบการตรวจราชการของเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๒ (แบบ กต. ๒/๑.๓ กคร. ๒) ดังแนบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการส่งแบบรายงานฯ ดังกล่าว ได้ที่ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๕๗ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันทนี วัฒนะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

แบบการตรวจราชการด้านยุทธศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

การตรวจติดตามการจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน

กลุ่มเขต

สำนักงานเขต

 ๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๑ ม.ค. ๕๗ ๑ ก.พ. ๕๗ - ๓๑ พ.ค. ๕๗ ๑ มิ.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

จำนวนชุมชนทั้งหมด	จำนวนชุมชนที่เขตเข้าดำเนินการ	จำนวนกิจกรรม				หมายเหตุและอื่นๆ
		จำนวนชุมชนที่ ทำ ๑ กิจกรรม	จำนวนชุมชนที่ ทำ ๒ กิจกรรม	จำนวนชุมชนที่ ทำ ๓ กิจกรรม	จำนวนชุมชนที่ ทำ ๔ กิจกรรม	
เป้าหมายที่ดำเนินการได้ %						

นियามการดำเนินงาน

๑. จำนวนชุมชนทั้งหมดชุมชนที่เข้าดำเนิน หมายถึง จำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตนั้น

ผู้รายงาน

๒. จำนวนชุมชนที่เข้าดำเนินการ หมายถึง จำนวนชุมชนที่ดำเนินการ (ครบทั้ง ๔ กิจกรรมหรือไม่ครบทั้ง ๔ กิจกรรม)

ตำแหน่ง

๓. เป้าหมายที่ดำเนินการได้ หมายถึง จำนวนชุมชนที่เข้าดำเนินการครบทั้ง ๔ กิจกรรม คุณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตฯ

เบอร์โทร

เป้าหมายตัวชี้วัด : มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ (จัดกิจกรรมครบ ๔ กิจกรรม) รวมทุกงวดคิดเป็น ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนทั้งหมดในเขต

วันที่ส่ง

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ ๔ จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง ๓ กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย

กรุณาส่งกลับ : ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ

โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๕๗ E-mail : dhfbangkok@hotmail.com

คำชี้แจงประกอบแบบรายงาน

ประเด็นการตรวจ การจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต

ตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม

เป้าหมายตัวชี้วัด มีชุมชนผ่านเกณฑ์ (จัดกิจกรรมครบ ๔ กิจกรรม) รวมทุกงวด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของชุมชนทั้งหมดในเขต

นิยามและวิธีการดำเนินงาน มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่หออกระจายข่าว แจกเอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ ๓ มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

กิจกรรมที่ ๔ ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าวโดยใช้มาตรฐานการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด คือประกาศแจ้งเตือน

ประชาชนให้ทราบว่า มีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมทั้งให้สุศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด ขอให้ประชาชน

ให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป

การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านควรดำเนินการอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร

ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรคโดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI < ๑๐)

การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน ๗ วัน

หากเกิดมีผู้ป่วยกระจายในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู่ข้างเคียงก็ควรพ่นสารเคมีเพิ่มเติมให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย

(ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร)

วิธีคำนวณ

จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ (มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม) คูณ ๑๐๐หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตฯ

จำนวนชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ครบ ๔ กิจกรรม) คูณ ๑๐๐หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตฯ

จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละของชุมชนทั้งหมดในเขตฯ (มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม) คูณ ๑๐๐หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตฯ

หมายเหตุ : ๑. กิจกรรมที่ ๔ จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง ๓ กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย

๒. ตัวอย่าง แบบ กต. ๒/๑.๓ กคร. ๒ สามารถดูได้ที่หนังสือ “แบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” และ

www.bmadcd.go.th